

**BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CNTT-PM&CSDL
V/v cập nhật biểu mẫu hộ tịch lên Hệ thống
thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Phúc đáp Công văn số 911/HTQTCT-HT ngày 13/10/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc cập nhật biểu mẫu hộ tịch lên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, Cục Công nghệ thông tin có ý kiến như sau:

Trong quá trình Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, Cục Công nghệ thông tin cũng đã xây dựng phương án và dự toán kinh phí để triển khai thực hiện để đảm bảo đồng bộ với thời điểm Thông tư có hiệu lực. Tuy nhiên, do nguồn lực của Bộ Tư pháp rất hạn chế và năm 2020 Bộ không bố trí được kinh phí để nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nên vừa qua, đối với nhiệm vụ này, Cục Công nghệ thông tin chưa thể thực hiện được đúng với tiến độ dự kiến. Mặc dù vậy, trước mắt, ngay từ đầu tháng 7, Cục Công nghệ thông tin đã cho cập nhật trước cho các địa phương Mẫu bản sao Giấy khai sinh theo Thông tư 04 trên phần mềm đăng ký khai sinh.

Đối với các biểu mẫu còn lại: Cục Công nghệ thông tin sẽ cố gắng từng bước được hoàn thiện trong thời gian tới. Trong thời gian các biểu mẫu chưa kịp được cập nhật, đề nghị Sở Tư pháp lưu ý nhắc nhở các công chức tư pháp hộ tịch trên địa bàn khi xuất biểu mẫu từ Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch ra file word, nếu thấy nội dung, thể thức của biểu mẫu chưa đúng so với Thông tư 04, đề nghị tiến hành chỉnh sửa lại cho đúng với quy định của Thông tư trước khi in và trả kết quả cho công dân (như đã được thông báo trên Hệ thống phần mềm).

Trên đây là ý kiến của Cục Công nghệ thông tin về việc cập nhật biểu mẫu hộ tịch lên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch gửi Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang để biết và có phương án thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (để biết);
- Lưu: VT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Chí Dũng